

Số: /KH-SKHCN

Hà Nam, ngày tháng 01 năm 2024

**KẾ HOẠCH**  
**Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và**  
**công tác dân vận của chính quyền năm 2024**

Thực hiện công văn số 40/SNV-XDCQ&CTTN, ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024. Sở khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

**I. Mục đích, yêu cầu**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân chủ, dân vận nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân chủ, dân vận trong tình hình mới. Qua đó giúp công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân, được nhân dân tin tưởng và yêu mến.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân đặc biệt là người đứng đầu, bảo đảm việc triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Việc thực hiện các nội dung về công tác dân chủ, dân vận đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành và đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị.

**II. Nội dung triển khai thực hiện**

**1. Công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản về công tác dân chủ và dân vận chính quyền**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của chính quyền nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đáp ứng yêu cầu xây dựng bộ máy cơ quan, công sở thân thiện, gần gũi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Các văn bản tập trung tuyên truyền gồm: Luật số 10/2022/Qh15 về Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; công văn số 5145/VPUB-TCDNC ngày 28/12/2023 về tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 16/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; Công văn số 1132/UBND-TCDNC ngày 13/6/2023 về thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” và Chương trình phối hợp số 06-CTr/BDVTU-BCSD ngày 06/01/2022 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026 ...

## **2. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở**

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò của chính quyền đối với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa VIII về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Kế hoạch số 1162/KH-UBND, ngày 19/6/2023 về triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; quán triệt thực hiện nghiêm những việc phải công khai để công chức, viên chức và lao động biết, được tham gia ý kiến và những việc được giám sát, kiểm tra....

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với chống quan liêu, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết đơn, thư thuộc thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Kịp thời ngăn ngừa, cảnh giác và xử lý nghiêm những biểu hiện lợi dụng dân chủ, chia rẽ đoàn kết nội bộ hoặc lôi kéo người dân khiếu kiện đông người... làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

## **3. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”**

Đa dạng hoá phương thức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại cơ quan, đơn vị.

Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Xây dựng nếp sống văn

minh đô thị”, “Bảo vệ an ninh tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tổ chức biểu dương, nhân rộng các gương tiêu biểu, điển hình, mô hình mới về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

#### **4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính**

Tập trung đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu khó khăn, tránh gây phiền hà cho tổ chức, công dân; tăng cường gặp gỡ, đối thoại để lắng nghe các khiếu nại, thắc mắc của Nhân dân, qua đó kịp thời giải quyết, tháo gỡ không để phát sinh điểm nóng khiếu kiện đông người xảy ra.

Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc công khai, niêm yết bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam; thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, luân chuyển công tác, đồng thời ngăn ngừa những hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho dân, xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân; xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức không thực hiện đúng quy định.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục duy trì và cải tiến việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào trong việc giải quyết hồ sơ hành chính tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân.

#### **5. Việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CCVC, tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập**

Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam và Quyết định số 1008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ và kiểm định, kiểm nghiệm nhằm đảm bảo tinh gọn, cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức, năng lực, trình độ, tận tụy, thân thiện “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

#### **6. Công khai minh bạch tại cơ quan, đơn vị**

Đảm bảo việc công khai minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị, đảm bảo quyền làm chủ thật sự của nhân dân trong tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy chính quyền; công khai minh bạch các khoản thu - chi từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác tại cơ quan, đơn vị trong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

### **III. Tổ chức thực hiện**

1. Giao cho Văn phòng Sở làm đầu mối tổ chức, triển khai các nội dung của kế hoạch này, tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở.

2. Giao phòng Quản lý chuyên ngành kịp thời cập nhật, phổ biến các văn bản liên quan đến công tác dân vận, dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở do trung ương và tỉnh ban hành trên Website của Sở.

3. Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai kế hoạch này tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình, kịp thời báo cáo các vấn đề vướng mắc, phát sinh./.

***Nơi nhận:***

- Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Tất Nhiên**